

Kiểm soát dịch ở hai điểm nóng

Tình hình dịch bệnh tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc mới tiếp tục được ghi nhận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, ở góc nhìn tổng thể, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Hy vọng kiểm soát tình hình trong vài ngày tới

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho đến thời điểm hiện nay, nhìn tổng thể chung tình hình dịch trên cả nước đang được kiểm soát tốt. Trong đó, theo Bộ trưởng, hai địa phương được quan tâm là Bắc Giang và Bắc Ninh. Trong những ngày gần đây với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt Bộ Y tế đã cử bộ phận thường trực hỗ trợ sát sao, 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết về giãn cách xã hội, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, thiết lập vùng cách ly y tế và nâng cao năng lực điều trị. Với các địa phương khác, thời gian qua có xuất hiện 1 số ca xâm nhập nhưng cơ bản các địa phương đều triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt tất cả biện pháp chống dịch nên trên cả nước tương đối yên tâm.

"Chúng tôi hy vọng trong vài ngày tới sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Nếu kiểm soát tốt 2 tỉnh này thì chúng ta sẽ yên tâm hơn với tình hình chung trên cả nước" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Theo dự đoán của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang, trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến do các ổ dịch lớn đã được khoanh vùng, cách ly, các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Mặt khác các Khu công nghiệp đã tạm dừng hoạt động, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế, cách ly xã hội... Ngoài ra, vẫn sẽ xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm ngoài cộng đồng do đã tiếp xúc trước đó nay đến giai đoạn khởi phát.

Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, những ngày gần đây, ca mắc mới được ghi nhận hầu như là những trường hợp F1 làm việc trong phân xưởng số 4 ở Công ty TNHH Hosiden (KCN Quang Châu). Công ty này có 5 phân xưởng, riêng xưởng số 4 có khoảng 500 công nhân. Số công nhân này đều có nguy cơ cao trở thành F0.

"Ngoài ra, chúng tôi đánh giá còn nguy cơ một số F1 khác sẽ nhiễm bệnh do tiếp xúc với F0 trong quá trình ở trọ, sinh hoạt cùng nhau. Mặc dù đã được cách ly trước đó, nhưng họ đã



Lấy mẫu xét nghiệm ở Khu công nghiệp tại Bắc Giang

ẢNH: QUANG VINH

TP HẢI DƯƠNG: ĐỀ XUẤT TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DIỆN RỘNG

Tính đến trưa ngày 22/5, Hải Dương ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần này. Trong đó, ngày 22/5, Hải Dương ghi nhận 6 ca mắc mới Covid-19, những bệnh nhân này có đến nhiều địa điểm khác nhau tại thành phố Hải Dương như: Uống cà phê, đi chợ, ăn cơm nhà hàng, đi mua thuốc...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thành phố Hải Dương đã có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại thành phố.

Trong đó, thành phố Hải Dương đề xuất lấy mẫu điểm các khu vực, đối tượng nguy cơ cao: Mỗi khu dân cư từ 3-5 mẫu gộp, ưu tiên các khu nhà trọ, xóm lao động; tổ chức lấy ngẫu nhiên các lớp học của tất cả các trường học; người quản lý, nhân viên bán hàng tại các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, hành nghề tư nhân... và các trường hợp biểu hiện ho, sốt, khó thở. Thành phố Hải Dương cũng đề xuất lấy mẫu diện rộng đối với những người về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, từ vùng dịch.

ăn ở cùng nhà nên khả năng lây nhiễm cũng rất cao" - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang dự đoán.

Lập tổ hỗ trợ chống dịch của tỉnh

Được biết, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập tổ thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Việt Yên nhằm phân tích, đánh giá tình hình và đề xuất

các biện pháp với UBND huyện. Trong đó, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Việt Yên đảm bảo hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được 452.470 mẫu. Riêng trong ngày 21/5/2021 đã lấy thêm được 52.868 mẫu; hiện còn 50.508 mẫu gộp chưa có kết quả. Toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 113 thôn, tổ dân phố; giãn cách

xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 16 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 4 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang. Thực hiện cách ly tập trung đối với 10.603 trường hợp F1; cách ly tại nhà đối với 47.072 trường hợp.

Lập các đội phản ứng nhanh

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này, tính đến trưa ngày 22/5, ghi nhận 445 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 63 ca mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đây là con số kỷ lục về số ca dương tính mới trong 1 ngày được ghi nhận tại Bắc Ninh kể từ đầu dịch, hầu hết số ca mắc mới đã được cách ly.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, ở thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã rà soát được 3.711 trường hợp F1, 29.814 trường hợp F2. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang thực hiện cách ly y tế: 29.755 trường hợp, trong đó tại cơ sở y tế 543 trường hợp, tại cơ sở tập trung 3.171 trường hợp, tại khách sạn 418 trường hợp, tại nơi lưu trú 25.623 trường hợp.

Được biết, số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là 35 người tại khu ICU (1 bệnh nhân thở máy xâm nhập + lọc máu liên tục, 3 bệnh nhân thở máy HFNC, 31 bệnh nhân thở oxy).

Để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẩn trương truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân Covid-19, triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh cho người lao động, người cung cấp dịch vụ làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các chợ đầu mối.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho 100% bệnh nhân đến khám và lấy mẫu xét nghiệm (3-5 ngày/lần) cho nhân viên bệnh viện, bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh; xét nghiệm cho tất cả các chuyên gia đang làm việc, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Thành lập đội cấp cứu phản ứng nhanh tại các đơn vị khám, chữa bệnh để xử lý các trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung; tiếp tục triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình mới.

ĐỨC TRẦN - LAN ANH

VĨNH PHÚC: TĂNG CƯỜNG CHỐNG DỊCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành văn bản khẩn số 3890/UBND-NN1 sáng ngày 22/5/2021 do Phó Chủ tịch Vũ Chi Giang ký về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu: Khẩn trương tổ chức xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Chủ động phối hợp giữa các đơn vị liên quan về việc nắm bắt số lượng chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân lao động làm việc tại tỉnh và lao động làm việc đi - về trong ngày trước ngày 23/5/2021; Quản lý

theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc di chuyển ra - vào tỉnh của chuyên gia, cán bộ, công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Tỉnh cũng yêu cầu lao động ngoại tỉnh đến từ các vùng có dịch hiện làm việc tại Vĩnh Phúc phải ở lại tỉnh cho đến khi dịch được kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn chung. Theo tinh thần "chống dịch như chống giặc", UBND tỉnh cũng đã yêu cầu chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra phát sinh dịch bệnh tại đơn vị...

T. LINH